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THCOM	เซ็นสัญญาให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ

แก่บังกลาเทศ	คอมมิวนิเคชั่นส์	แซทเทลไลท์

SAWAD	เพ่ิมทุน	57	ล้านหุ้น	

ขายกลุ่มธุรกิจการเงินคาเธ่ย์	ไต้หวัน		

หลังเพ่ิมทุนดันสัดส่วนถือหุ้นเป็น	9.49%	จากเดิมถือ	4.99%

	 บอร์ด”ศรีสวัสดิ์”ไฟเขียว	เพิ่มทุน	57	ล้านหุ้น	เสนอขายพีพี	ให้กลุ่ม

ธุรกิจการเงิน	คาเธ่ย์	ไต้หวัน	ราคาหุ้นละ	45	บาท	เสริมความแข็งแกร่งฐานะ

การเงิน	หนุนความน่าเชื่อถือ	“ธิดา”	เผยหลังเพิ่มทุนกลุ่มคาเธ่ย์ฯถือหุ้นรวม

เฉียด	10%	แถมน�าเทคโนโลยี	ทันสมัยเข้ามาเติมศักยภาพการแข่งขันทั้งใน

และต่างประเทศ	

 นางสาวธิดา แก้วบุตตา	ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	
บริษัทศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SAWAD	เปิดเผย

ว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน

จ�านวน	57	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ	1	บาท	หรือคิดเป็น	4.73%	

เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	

Placement)	ให้กับคาเธ่ย์	ไฟแนนเชียล	โฮลดิ้ง	(Cathay	Financial	Holding	

Co.,	Ltd)	ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นน�าจากประเทศไต้หวัน	ในราคาเสนอ

ขาย	45	บาทต่อหุ้น	คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น	2,565	ล้านบาท	โดยมีมติอนุมัติ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม	1,192,710,379	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	

1,249,710,379	บาท		

	 นางสาวธิดา	กล่าวต่อว่า	กลุ่มคาเธ่ย์	ไฟแนนเชียล	โฮลดิ้ง	ถือเป็นหนึ่ง

ในกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุดและมีความน่าเชื่อของไต้หวัน	ด้วยทุน

จดทะเบียนกว่า	1.6	แสนล้านบาท	และ	สินทรัพย์รวมกว่า	10.17	ล้านล้าน

บาท	และการเข้ามาเพิ่มทุนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง

ฐานะทางการเงิน	และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทแล้ว		ยังเข้ามาช่วยเสริม

ศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประทศ	โดยทางกลุ่มคาเธ่ย์ฯ	จะสนับสนุน

ในส่วนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจผ่านฟินเทค	โดย

มีเป้าหมายชัดเจนที่จะขยายธุรกิจร่วมกันไปในประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชีย

	 “กลุ่มคาเธ่ย์ฯ	ไม่ใช่เพียงแต่ใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาอย่างเดียว	แต่ยังน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาหนุนการเติบโตของกลุ่มศรีสวัสดิ์ด้วย	ซึ่งถือเป็น

พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งทั้งการเงินและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน	

แถมยังเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือสูง	ท�าให้ในอนาคตต้นทุน

การเงินของกลุ่มศรีสวัสดิ์	ก็มีแนวโน้มที่ถูกลงด้วย”นางสาวธิดา	กล่าว

	 ปัจจุบัน	Cathay	Financial	Holding	Co.,	Ltd	ถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน	

4.99%	และภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วจะส่งผลให้กลุ่มดัง

กล่าวเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท	9.49%		

	 บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	THCOM ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย	
ประกาศความส�าเร็จบรรลุข้อตกลงในสัญญาระยะยาว	(Multi-year	agreement)	
เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด	ให้แก่	บริษัท	บังกลาเทศ	
คอมมิวนิเคชั่นส์	แซทเทลไลท์	จ�ากัด	(Bangladesh	Communication	Satellite	
Company	Limited;	BCSCL)	ซึ่งถือหุ้นโดยรัฐบาลบังกลาเทศ	เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการของดาวเทียมบังกาบันฑุ-1	(Bangabandhu-1)	ที่ได้จัดส่งขึ้นสู่วง
โคจรค้างฟ้า	เมื่อวันที่	11	พ.ค.	2561	และเป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของ
บังกลาเทศ
	 การเซ็นสัญญาฉบับดังกล่าว	ถือเป็นก้าวส�าคัญสู่เป้าหมายในการลดช่อง
ว่างและส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ประเทศบังกลาเทศ	
เพราะดาวเทียมบังกาบันฑุ-1	จะใช้เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศ
โทรทัศน์และโทรคมนาคมทั้งในบังกลาเทศและประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคเอเชีย	รวม
ถึงการใช้งานเพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
 นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.	ไทย
คม	กล่าวว่า	"ขอขอบคุณ	BCSCL	ที่ไว้วางใจให้ไทยคมเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาธุรกิจและการตลาดของดาวเทียมบังกาบันฑุ-1	เพื่อให้บริการในหลาย
ประเทศของภูมิภาคเอเชีย	ไทยคมเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ในการริเริ่มและ
พัฒนาศักยภาพดาวเทียม	ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการให้บริการเครือข่าย
ภาคพื้นดิน	เพื่อมุ่งลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคนั้น	
จะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมความส�าเร็จในการท�าธุรกิจให้แก่ดาวเทียมบังกาบัน

ฑุ-1	เหมือนเช่นในอดีตที่ไทยคมเคยประสบความส�าเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไอพี
สตาร์	ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบรนด์ดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี	2548”	
 เอ็มดี ไซฟูล อิสลาม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บังกลาเทศ	คอม
มิวนิเคชั่นส์	แซทเทลไลท์	จ�ากัด	(BCSCL)	กล่าวว่า	"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไทยคม	เพื่อพัฒนาและวางแผนการท�าตลาดให้
กับโครงการดาวเทียมบังกาบันฑุ-1	เพราะดาวเทียมบังกาบันฑุ-1	เปรียบเสมือน
สัญลักษณ์แห่งการเปิดกว้างด้านการสื่อสารที่ล�้าหน้าของประเทศบังกลาเทศ	
และเป็นโอกาสที่ประเทศของเราจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	และ	
DTH	แก่ในบังกลาเทศ	รวมถึงประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคเอเชีย	ยิ่งไปกว่านั้น	ความ
ร่วมมือกับไทยคมในครั้งนี้	ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรบังกลาเทศอีกด้วย”
 นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านการค้า	บมจ.	
ไทยคม	กล่าวเพิ่มเติมว่า	“การเซ็นสัญญาระหว่าง	ไทยคม	และ	BCSCL	ในครั้งนี้	
นับเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของไทยคมในการให้บริการเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบต่างๆ	เพื่อสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนในการพัฒนา
และควบคุมระบบปฏิบัติการด้านดาวเทียม	โดยตลอดช่วงเวลากว่า	20	ปีที่ผ่าน
มา	ไทยคมได้เป็นส่วนส�าคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาวเทียมและการ
พัฒนาธุรกิจในเอเชียและแอฟริกามาโดยตลอด	และไทยคมจะน�าประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญดังกล่าว	มาช่วยพัฒนาตลาดและการให้บริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร	ให้แก่	BCSCL	อย่างแน่นอน"
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BGRIM	ต้ังบ.ย่อยแห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย		

รองรับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

ANAN	-	กลุ่มมิตซุย	ฟูโดซัง	

ร่วมทุน	พัฒนาคอนดฯ	1	โครงการ	

เปิดตัวภายในปีน้ี	-	ต้ังบ.ย่อย	ใหม่

 นายชานนท์ เรืองกฤตยา	กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	

(มหาชน)	ANAN	เปิดเผยว่า	ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท	ครั้ง

ที่	8/2561	ประชมุเมื่อวนัที่	17	กันยายน	2561	มีมติอนมุตัิในเรื่อง

ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้			

	 1.	อนมุัตัการจดัตงั้บริษัทยอ่ย	1	บริษัท		ชื่อบริษัทบริษัท	เอ

เอช	–	เอสพีวี	5	จ�ากัด	ประเภทธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์	(ที่พัก

อาศัยหรือโรงแรมบนพนื้ที่เช่า)	ทุนจดทะเบียน	100,000	บาท	(หนึ่ง

แสนบาทถ้วน)	แบ่งเป็นห้นุสามัญจ�านวน	1,000	ห้นุ	มูลค่าหุ้นละ	

100	บาท	สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

(มหาชน)	ร้อยละ	99.70				

	 2.	อนุมัติการเข้าร่วมลงทนุและลงนามในสัญญาร่วมทุน	(Joint	

Venture	Agreement)	กบับริษัท	มิตซุย	ฟู	โดะซัน	เอเชีย	(ไทย

แลนด์)	จ�ากัด	(“MFAT”)	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท	มิตซุย	ฟู

โดซัง	จ�ากัด	(Mitsui	Fudosan	Co.,	Ltd.)	และไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยว

โยงกนัของบริษัท	ในสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ	51	:	49	เพื่อพัฒนา

โครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน	1	โครงการผ่านบริษัทย่อยซึ่งบริษัท

ได้เข้าลงนาม	ในสญัญาร่วมทุนดังกล่าว	กับ	MFAT	ในวันที่	17	

กันยายน	2561	โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมทุน	ซึ่งโครงการจะเปิด

ตัวอย่างเป็นทางการภายในปีนี้		

 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
บี.	กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	BGRIM	เปิดเผยว่า	

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	10/2561	ของบริษัท	บี.	กริม	

เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	เมื่อวนัที่	12	กนัยายน	2561	ได้มี

มติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแหง่ใหมข่องบริษัทในประเทศมาเลเซีย	เพื่อ

เป็นการรองรับการพัฒนาโอกาสทาง	ธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซีย

ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันระบบด้านการพลังงานของ

ประเทศ	โดยมี	รายละเอียดดงัตอ่ไปนี้

	 ชื่อบริษัท	B.Grimm	Power	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.		

	 ทุนจดทะเบียน	1,000,000	ริงกิตมาเลเซีย	

	 สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ	100	

	 กรรมการบริษัท	1.	คณุฮาราลด์	ลิงค์	2.	คุณปรียนาถ	สุนทรวาทะ	

3.	คุณสุรชัย	สายบัว	4.	คณุนพเดช	กรรณสูต	5.	คณุพีรเดช	พัฒนจันทร์		

	 ลักษณะการถือหุ้น	(โดยตรง	/	โดยอ้อม)	

	 ที่ประชมุคณะกรรมการมอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/

หรือคณะกรรมการ	จัดการก�าหนดรายละเอียดต่างๆ	ที่ส�าคัญและจ�าเป็น

อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจัดตั้งบริษัทย่อย	และด�าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยดัง

กล่าวจนเสร็จการ	

	 ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้ง	บริษัทย่อยดังกล่าว	

บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป
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GUNKUL	แจงโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม	

ขอใบอนญุาตประกอบกิจการไฟฟ้า	ถูกต้องตามระเบียบทุกประการ	

-ไม่เข้าข่ายต้องจัดท�า	EIA	-ยึดหลักความถูกต้อง

 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์	ประธานกรรมการ
บริหาร	บริษัท	กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	GUNKUL 

เปิดเผยว่า	ตามหนังสือพิมพ์ที่อ้างถึงข้างต้น	บริษัท	กันกุลเอ็น

จิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ขอเรียนชี้แจงถึงกรณี	

“โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มของ	บริษัท	กรีโนเวชั่น	

เพาเวอร์	จ�ากัด”	ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง	

ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น

	 บริษัทฯ	ขอเรียนชี้แจงว่า	บริษัท	กรีโนเวชั่น	เพาเวอร์	จ�ากัด	

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

สราญลมวินด์ฟาร์มได้ด�าเนินการขอใบอนุญาตเพื่อใช้ประกอบ

กิจการไฟฟ้า	(“ใบอนุญาตฯ”)	เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตาม

ระเบียบปฏิบัติทุกประการ	โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมไม่เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment	“EIA”)	ตาม

ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยดังกล่าวได้ด�าเนินการจัดท�า

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(Initial	Environmental	

Examination	“IEE”)	เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย	

ประชาชน	และชุมชน	ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการขอรับใบ

อนุญาตฯ	ส�าหรับด้านผลกระทบทางเสียงบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการให้

ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินระดับความดังของเสียงในพื้นที่ดังกล่าวซึ่ง

ค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานก�าหนด

	 ส่วนเรื่องระยะห่างที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม	

บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลังงาน	และได้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยพร้อมแผน

คุ้มครองประชาชนชนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกากับกิจการ

พลังงานได้ก�าหนดไว้

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อมั่น

ว่า	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องและค�านึงถึง

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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D	ไฟเขียวเพ่ิมทุน	20	ล้านหุ้นขาย	PP	

รองรับแผนขยายธุรกิจ	-	ดันรายได้ปี	62	โตแตะ	1	พันลบ.

 ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัท	เดนทัล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(D)	เปิดเผยว่า	ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2561	มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	100	ล้านบาท	

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	จ�านวน	110	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน	จ�านวน	20	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อ

จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	ซึ่งบริษัทฯ	จะ

พิจารณาคัดเลือกนักลงทุนในประเภทต่างๆ	ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทางการ

เงิน	(Financial	Investors)	และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์	(Strategic	

Investors)	เนื่องจากนักลงทุนทั้ง	2	ประเภทดังกล่าวมีประสบการณ์

ในการลงทุนอย่างมาก	และได้มีการศึกษาท�าความเข้าใจในธุรกิจก่อน

การตัดสินใจลงทุน

	 ทั้งนี้	บริษัทฯจะน�าเงินที่ได้ไปใช้ช�าระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการ

เงิน	ช�าระคืนภาระหนี้อื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต	คิดเป็น	60-90%	ใช้

เป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับลงทุนในโรงพยาบาลทันตกรรม	และแผนการ

ลงทุนอื่นในอนาคต	รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน

ของบริษัท	คิดเป็น	10-40%

	 “การเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการ

ขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	ซึ่งมั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปี	2562	

จะแตะที่ระดับ	1,000	ล้านบาท	ตามแผนงานที่วางไว้	หลังจากในช่วง

ที่ผ่านมา	เราได้มีการเข้าซื้อกิจการ	3	คลินิกทันตกรรม	และเข้าซื้อ

กิจการธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม”

	 ทั้งนี้	ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	(Record	Date)	ในวันที่	3	ตุลาคม	2561	และจัด

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่	4	พฤศจิกายน	2561

	 ก่อนหน้านี้	ในช่วงไตรมาส	1/61	บริษัทฯ	ได้เซ็นสัญญาซื้อคลินิก

ทันตกรรมจ�านวน	3	แห่ง	คิดเป็นมูลค่าลงทุนประมาณ	32	ล้าน

บาท	ซึ่งเตรียมบันทึกรายได้เข้ามาทันทีตั้งแต่	1	มีนาคม	2561	และใน

ไตรมาส	3/61	ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการบริษัท	เด็นตัล	วิชั่น	จ�ากัด	

(DV)	มูลค่า	250	ล้านบาท	ซึ่งด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์ทางด้าน

ทันตกรรม	เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งประกอบด้วยสิทธิในการเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม	ในประเทศไทย	เช่น	IVOCLAR	

VIVADENT	(แบรนด์สินค้าเกี่ยวกับวัสดุท�าโครงฟัน,เครื่องเผา)	KAVO	

(แบรนด์สินค้า	เก้าอี้ทันตกรรม)	JOTA	(แบรนด์สินค้า	หัวเบอร์กรอ

ฟัน)	VOCA	(แบรนด์สินค้า	วัสดุอุดฟัน)	และ	AMANN	GIRRBACH	

(แบรนด์สินค้าวัสดุและเครื่องท�าโครงฟันปลอม)	เป็นต้น

	 นายประทีป	วาณิชย์ก่อกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการ

เงิน	บริษัท	เดนทัล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	D	เปิดเผย

ว่า	ส�าหรับในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�า

กัด	(Private	Placement)	ในครั้งนี้	บริษัทจะพิจารณา	คัดเลือกนัก

ลงทุนในประเภทต่างๆ	ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทางการเงิน	(Financial	

Investors)	และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Investors)	

เนื่องจากนักลงทุนทั้ง	2	ประเภทดังกล่าว	มีประสบการณ์ในการลงทุน

อย่างมากและเป็น	ระยะเวลายาวนาน	และได้มีการศึกษาท�าความเข้าใจ

ในธุรกิจก่อนการตัดสินใจลงทุน	โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมี	ศักยภาพ

ในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง	ทั้งนี้	นักลงทุนแต่ละ

รายจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ตาม	ประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 ด้านวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน	

บริษัทจะน�าเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน

วงจ�ากัด	(Private	Placement)	ไปใช้ช�าระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบัน

การเงิน	รวมทั้งใช้ช�าระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทอาจมีขึ้นในอนาคต	

คิดเป็นประมาณร้อย	ละ	60	ถึงร้อยละ	90	ของจ�านวนเงินที่ได้รับ

จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	

Placement)	และใช้เป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับการลงทุนในโรงพยาบาล

ทันตกรรม	และแผนการลงทุนอื่นในอนาคต	รวมถึงใช้เป็นเงินทุน	

หมุนเวียนในการด�าเนินงานของบริษัท	คิดเป็นประมาณร้อยละ	10	ถึง

ร้อยละ	40	ของจ�านวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)
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KWM	เคาะราคาไอพีโอ	ท่ีหุ้นละ	1.30	บาท	

จองซื้อ	19-21	ก.ย.61	หวังเทรด	mai	1	ต.ค.น้ี	

 บมจ. เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค 

หรือ	KWM	ก�าหนดราคา	IPO	ที่	1.30	บาท/

หุ้น	ระดมทุน	156	ล้านบาท	เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจและ

ช�าระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	“เอกพันธ์	วน

โกสุม”	ประธานกรรมการบริหาร	ลั่นศักยภาพบ

ริษัทฯ	แข็งแกร่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ผนวก

กับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยี	และ

ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร	บวกทีมงานวิจัย	

พัฒนาคุณภาพสูง	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก

สู่ตลาด	มั่นใจทีมบริหาร	บุคลากร	ทุกส่วนท�างาน

อย่างเต็มความสามารถ	เชื่อไม่ท�าให้นักลงทุน

ผิดหวัง	ด้าน	“ชนะชัย	จุลจิราภรณ์”	ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	บล.เออีซี		ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินและ	Lead	Underwrite	ย�้าราคาไอพี

โอก�าหนดในระดับที่เหมาะสม	ได้Co-Underwrite	

3	แห่ง	ร่วมจัดจ�าหน่ายหุ้น	เปิดจองซื้อระหว่าง

วันที่	19	-	21	กันยายน	2561	และคาดว่าจะ

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	วัน

ที่	1	ตุลาคม	2561	นี้	ภายใต้ชื่อย่อในการซื้อขาย	

“KWM”

 นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	เออีซี	จ�ากัด	

(มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้

จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

หุ้น	บริษัท	เค.	ดับบลิว.	เม็ททัล	เวิร์ค	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	KWM	เปิดเผยว่า	มั่นใจหุ้น	IPO	

ของ	KWM	จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็น

อย่างดี	โดยบริษัทฯ	ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	(IPO)	จ�านวน	

120	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	0.50	บาท	ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ	28.57	ของจ�านวนหุ้นส�ามัญที่ออก

และเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ภายหลัง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	โดยเสนอ

ขายให้แก่ประชาชนจ�านวนไม่น้อยกว่า115.5	ล้าน

หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	27.50	ของจ�านวนหุ้นที่ออก

และเรียกช�าระแล้วทั้งหมด	และเสนอขายให้แก่

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	

4.5	ล้านหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.07	ของจ�านวนหุ้นที่

ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด

	 ก�าหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่	19	-	21	

กันยายน	2561	โดยมีผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่ายเข้าร่วมอีก	3	แห่ง	ประกอบด้วย	

บริษัทหลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน),	

บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จ�ากัด	และบริษัท

หลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(มหาชน)	คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ในวันที่	1	ตุลาคม	2561	โดยใช้

ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า	“KWM”	

	 “ภาวะตลาดหุ้นขณะนี้เชื่อว่าเป็นผลบวก

ต่อ	KWM	เนื่องจากปัจจัยในประเทศเกื้อหนุน

ธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง	โดยการก�าหนดราคา

เสนอขายหุ้นไอพีโอที่	1.30	บาทต่อหุ้น	ถือ

เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับผลประกอบการ

และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มี

อัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(P/E	Ratio)	

ที่	22.95	เท่า	เมื่อค�านวณจากผลประกอบการ

รอบ	12	เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	

2560	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2561	เปรียบเทียบ

กับค่า	P/E	เฉลี่ย	ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

ของตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ในช่วง	12	

เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560	ถึงวันที่	31	

สิงหาคม	2561	มีค่าเท่ากับ	28.76	เท่า	ทั้งนี้คาด

ว่า	KWM	จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่าง

ดี	เนื่องจากจ�านวนหุ้นที่เสนอขายมีจ�านวนเพียง	

120	ล้านหุ้น	มั่นใจว่าจะสามารถจ�าหน่ายหมดทั้ง

จ�านวน”	นายชนะชัยกล่าว

 นายเอกพันธ์ วนโกสุม	ประธาน

กรรมการบริหาร	บริษัท	เค.	ดับบลิว.	เม็ททัล	

เวิร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	KWM	ผู้ประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับใช้ใน

การเกษตร	พร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนา

คุณภาพของอุปกรณ์การเกษตรด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง	เปิดเผยว่า	หลังจากระดมทุนแล้วบริษัทฯ	

จะน�าเงินที่ได้ไปใช้ช�าระคืนเงินกู้ยืมให้สถาบันการ

เงิน	และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนิน

ธุรกิจ	เพิ่มโอกาสในการเติบโตให้บริษัทฯ	โดย	

KWM	มีนวัตกรรม	และเทคโนโลยีพื้นฐานเทคนิค

ด้านการเกษตร	หากมีการพัฒนาที่ดีมองว่า

อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการเกษตรในประเทศสามารถ

ขยายตัวได้อีก	นอกจากนี้การเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	จะช่วยเพิ่ม

ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	ทั้งต่อสถาบันการเงิน	

คู่ค้าธุรกิจ	ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของราย

ได้ในอนาคต	

	 “KWM	ก�าหนดราคาเสนอขายที่	1.30	บาท

ต่อหุ้น	เป็นราคาที่เหมาะสม	ซึ่งนักลงทุนจะได้

มีส่วนลงทุนในบริษัทฯ	ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง	มี

ศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต		โดย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เชื่อว่า	KWM	

จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดี	และถือว่า

เป็นหนึ่งในหุ้น	Growth	Stock	และ	Dividend	

Stock	ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เชื่อมั่นในการเติบโตขอ

งบริษัทฯ	โดยในปี	2561	แนวโน้มผลประกอบการ

ของ	KWM	มีทิศทางในการเติบโตที่ดีกว่าปีที่ผ่าน

มา	ประกอบกับปีนี้บริษัทฯ	มีโปรดักส์ใหม่	คือ	ใบ

ผาลตัวใหญ่	ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนยอดขายของบ

ริษัทฯให้เพิ่มขึ้น”	นายเอกพันธ์	กล่าว

	 บริษัท	เค.	ดับบลิว.	เม็ททัล	เวิร์ค	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	KWM	ภายหลังการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้	บริษัทฯจะมี

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วไม่เกิน	210	ล้านบาท	แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญจ�านวน	420	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ	0.50	บาท	โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ได้แก่	กลุ่มวนโกสุม	ถือหุ้นร้อยละ	71.79	ของทุน

จดทะเบียนที่ช�าระแล้ว	

	 โดย	3	ปีที่ผ่านมา	ผลประกอบการของ

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการเติบโตต่อเนื่อง	

ส�าหรับรายได้รวมในปี	2558	-	2560	มีการเติบโต

อย่างต่อเนื่องเท่ากับ	263.23	ล้านบาท	275.59	

ล้านบาท	และ	260.48	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และ

มีก�าไรสุทธิเท่ากับ	27.80	ล้านบาท	35.78	ล้าน

บาท	และ	20.83	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราก�าไร

ขั้นต้นร้อยละ	22.50	ร้อยละ	25.53	และร้อย

ละ	23.51	ตามล�าดับ	ส่วนอัตราก�าไรสุทธิร้อย

ละ	10.65		ร้อยละ	13.04	และร้อยละ	8.12	ตาม

ล�าดับ	และในช่วง	6	เดือนแรกของปีนี้สิ้นสุดวัน

ที่	30	มิถุนายน	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

มีรายได้รวมจ�านวน	188.94	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	

47.74	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	33.81	เทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม	141.20	

ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	16.69	ล้านบาท	คิดเป็น

อัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ	8.95	เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปี	2560	คิดเป็นร้อยละ	20.96		
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SCB	ผนึกส.อ.ท.เตรียมวงเงินกว่า	6	พันลบ.	

สนับสนุน	SME	ผลักดันผู้ประกอบการท่ัวประเทศ

จัดท�างบการเงินตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.)	ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับ
มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี	ลงนามความร่วมมือ	“การส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานให้แก่สมาชิกสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ปี	2561	–	2563”	
เตรียมวงเงินสนับสนุนเอสเอ็มอีกว่า	6,000	ล้าน
บาท	และบริการทางการเงินครบวงจร	รวมถึง
การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อเสริมองค์ความรู้
ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับเอสเอ็มอี	พร้อมสนองนโยบายภาครัฐใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการจดแจ้งบัญชีเล่ม
เดียว	เดินสายติวเข้มเอสเอ็มอีทั่วประเทศอย่างเข้ม
ข้น	เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการท�างบ
การเงินตามมาตรฐานกรมสรรพากร	ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน	พร้อมอัดแคมเปญ
สินเชื่อดอกเบี้ย/วงเงินพิเศษ	จูงใจเอสเอ็มอีให้เข้าสู่
มาตรฐานการท�าบัญชีเล่มเดียว	
 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	กล่าว
ว่า	เป็นเวลากว่า	7	ปี	ที่สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	และธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้ร่วมกันผลักดัน	ส่งเสริม	และยกระดับ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ	ซึ่ง
ท�าให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกว่า	
10,000	ราย	ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	
ทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้	โดยมีวัตถุประสงค์	1)	
เพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นสมาชิกของ	ส.อ.ท.	ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎระเบียบ	กฎหมาย	ข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
อันเป็นการอ�านวยความสะดวกการยกระดับกิจการ
เข้าสู่มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจที่ดี	2)		เพื่อให้ความ
ร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริม	และ
สนับสนุนการจัดการการแลกเปลี่ยน	การเผยแพร่
องค์ความรู้	การจัดการธุรกิจ	การเงิน	แก่	บุคลากร	
และสมาชิกของ	ส.อ.ท.	ให้เป็นกลไกส�าคัญในการ
สนับสนุนการด�าเนินงานของทั้งสองฝ่าย	3)	เพื่อ
อ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกของ	ส.อ.ท.	ในการ

เข้าถึงแหล่งทุน	ตลอดจนมีความรู้ในการจัดการ
ทางการเงิน	การจัดการเทคโนโลยี	เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน	ในทางธุรกิจ	ส�าหรับปี	2561	
นี้	ส.อ.ท.	มีนโยบายในการส่งเสริม	Startup	และ
ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(เอสเอ็
มอี)	ซึ่งจะเน้นด้านส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน	New	
Marketing	Platform	เชื่อมโยงและสนับสนุนเอส
เอ็มอีสู่ตลาดสากล	(Connect	to	the	world)	ให้
มากขึ้น	พร้อมทั้งส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้าถึงบริการ
ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ	Technology	Financing	
Model	รวมถึงสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ	IDE	(Innovation	Driven	
Entrepreneur)	นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการ
สนับสนุนผู้ประกอบการจัดท�าบัญชีเดียว	และการเต
รียมความพร้อมเอสเอ็มอีส�าหรับมาตรการด้านการ
เงินและบัญชีมาตรฐานใหม่ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้
ในปี	2562	โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบบัญชี
เดียว	และการจัดหาแพลตฟอร์มทางบัญชีส�าหรับ
เอสเอ็มอีด้วยการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบ
การรวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรด้วย
 นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส	ผู้บริหารสูงสุด	SME	Segment	ธนาคารไทย
พาณิชย์	กล่าวว่า	ธนาคารไทยพาณิชย์	และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	นับเป็น
พันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น	อย่างยาวนาน	
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้
ประกอบการไทย	เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตต่อไปอย่าง
แข็งแกร่งภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา	ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมร่วมกันหลาก
หลายโครงการ	ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ต่างๆ	จะ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ	ส�าหรับการลง
นามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือต่อ
เนื่อง	ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปัจจุบัน	–	2563	
โดยทั้งสององค์กรจะสานต่อเจตนารมณ์ร่วมกันต่อ
ไป	ส�าหรับภารกิจเร่งด่วนที่ธนาคารไทยพาณิชย์และ	
ส.อ.ท.ให้ความส�าคัญในขณะนี้	คือ	การมุ่งส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตระหนักถึงความส�าคัญ

และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการจัดท�างบ
การเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ตามมาตรฐานบัญชีเดียว	ซึ่งจะท�าให้เกิดประโยชน์
ทั้งข้อมูลทางด้านบัญชีที่เป็นมาตรฐาน	และเพิ่ม
โอกาสในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน	ลดภาระ
ต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยเพราะไม่ต้องหันไปพึ่งเงิน
กู้นอกระบบ	ทั้งนี้	กฎหมายได้ก�าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทุกแห่งจะต้องเริ่มใช้งบการเงินชุดเดียว
กับที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีน�าส่งกรมสรรพากร
มาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ	โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2562	เป็นต้นไป	
	 ทั้งนี้	เพื่อเป็นการให้ความรู้ผู้ประกอบการได้
เข้าใจถึงประโยชน์ของการท�าบัญชีเดียว	ธนาคาร
ไทยพาณิชย์	และ	ส.อ.ท.	จึงร่วมกับพันธมิตร
ทั้ง	สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
อุตสาหกรรมการผลิต	(SMI)	ภายใต้	ส.อ.ท.	และ
สภาวิชาชีพบัญชี	จัดโรดโชว์	“อยากรวย	อยาก
รุ่ง	มุ่งท�าบัญชีเดียว”	ออกเดินสายติวเข้มให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีและน�าเสนอโซลูชั่นในการ
จัดท�างบการเงินที่ถูกต้องและสะดวกต่อการด�าเนิน
การส�าหรับผู้ประกอบการ	โดยวางแผนออกเดินสาย
ให้ความรู้แก่เอสเอ็มอีกว่า	1,000	รายภายในสิ้นปี	
2561	ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ต่างๆ	
ใน	4	ภูมิภาค	ทั้ง	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 โดยธนาคารไทยพาณิชย์	ได้เข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อบัญชีเดียวตามนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	(ธปท.)	มอบข้อเสนอให้กับเอสเอ็มอี
ที่ยื่นหลักฐานการขอสินเชื่อด้วยงบการเงินบัญชี
เดียวกับที่จดแจ้งกับกรมสรรพากร	เป็นสินเชื่อแบบ
มีหลักประกัน	ในอัตราดอกเบี้ย	5%	เป็นระยะเวลา	
2	ปี	พร้อมยังได้ออกแคมเปญพิเศษสินเชื่อแบบ
ไม่มีหลักประกัน	ให้วงเงินสูงสุด	50	ล้านบาท	เพื่อ
จูงใจให้เอสเอ็มอีจัดท�างบการเงินของตัวเองตาม
มาตรการบัญชีเล่มเดียว	โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือ
ในครั้งนี้จะท�าให้เอสเอ็มอีมีทัศนคติที่ดีต่อการการท�า
บัญชีเดียว	และน�ามาสู่การเริ่มต้นจัดท�างบการเงินที่
ถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากร	
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บลจ.ไทยพาณิชย์	เปิดขายกองทุน	SCBLTSET	

มูลค่า	5	พันลบ.	18-24	ก.ย.น้ี

คงเชียร์ทยอยลงทุนในกองทุน	LTF	ช่วง	Q4/61

 นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	

ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว	เซ็ท	อินเด็กซ์	(SCB	SET	Index	

Long	Term	Equity	Fund	:	SCBLTSET)	ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้น

สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	รวม

ถึงตราสารทุน	หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือ

กลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	65	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะเริ่มเสนอขายครั้ง

แรกระหว่างวันที่	18-24	กันยายน	2561	นี้	มูลค่าโครงการ	5,000	ล้านบาท	

ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่าเพียง	1,000	บาท	โดยเลือกได้	2	รูปแบบ	คือ	ชนิดสะสม

มูลค่า	SCBLTSETA	และ	ชนิดจ่ายเงินปันผล	SCBLTSETD	(ไม่เกินปีละ	12	

ครั้ง)

	 ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว	เซ็ท	อินเด็กซ์	มีกลยุทธ์

การบริหารแบบเชิงรับ	(Passive	Fund	Strategy)	ผ่านกระบวนการ	

Optimization	เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด	โดยรักษาค่าความผันผวนของ

ส่วนต่างผลตอบแทนของกองทุน	(ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย)	เมื่อ

เทียบกับดัชนีอ้างอิง	(Tracking	Error:	TE)	ไม่เกิน	2%	ต่อปี

	 โดยกระบวนการลงทุนมีการก�าหนดขอบเขตการลงทุนให้มีสภาพคล่อง	

ประกอบไปด้วยหุ้นที่สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานของดัชนี	SET	ได้

อย่างใกล้เคียง	โดยมีการคัดกรองทางด้านจ�านวนหุ้น	และสภาพคล่องของ

หุ้นรายตัวที่จดทะเบียนในดัชนี	SET	และให้ความส�าคัญกับหุ้นที่มีน�้าหนัก

อย่างมีนัยยะในดัชนี	SET	และมีมูลค่าการซื้อขายรายวันที่เหมาะสม	โดยเลือก

ลงทุนในหุ้นประมาณ	115-130	ตัว	เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีอัตราผล

ตอบแทน	และระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับดัชนี	SET	มากที่สุด	นอกจากนี้

ยังมีการติดตามพอร์ตการลงทุนทุกวัน	และอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการ

ลงทุนในพอร์ต	โดยพิจารณาจากค่า	Tracking	Error	เป็นหลัก	และอัพเดท	

Investment	Universe	ทุกเดือน	เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตการลงทุนเป็นไป

ตามเป้าหมายการลงทุนและมีสภาพคล่องที่เหมาะสม	อีกทั้งมีการพิจารณา

ปรับพอร์ตการลงทุนรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับ	Investment	Universe

	 "จุดเด่นของกองทุน	SCBLTSET	ถือว่าเป็นกองทุนแรกและกองทุนเดียว

ในตลาดกองทุน	LTF	ที่เน้นสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของดัชนี	

SET	เป็นทางเลือกการลงทุนที่ครอบคลุมมากกว่าดัชนี	SET50	และSET100	

เนื่องจากดัชนี	SET	นั้นมีผลตอบแทนระยะยาวในอดีตดีกว่าดัชนี	SET50	

และ	SET100	โดย	SET,	SET100	และ	SET50	มีผลการด�าเนินงานย้อนหลัง	

7	ปี	อยู่ที่	10.63%,	10.00%	และ	9.75%	ตามล�าดับ	(ที่มา	:	ข้อมูลจาก	

Bloomberg	ณ	31/08/2018)	ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการลงทุนในกองทุน

ประเภท	LTF	ที่ต้องลงทุนอย่างน้อย	7	ปี	เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนใน

ระยะยาวที่ดีขึ้น"	นายณรงค์ศักดิ์	กล่าว

	 ส�าหรับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันเคลื่อนไหวในกรอบ	1,650	

–	1,730	จุด	โดยมีปัจจัยบวกจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างต่อ

เนื่อง	โดย	GDP	ไตรมาสที่	2	ของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น	4.6%	ซึ่งเป็นการเติบโต

เกือบทุกภาคส่วน	ทั้งการลงทุนภาคเอกชน	การบริโภคภาคเอกชน	การใช้

จ่ายจากทางภาครัฐและการส่งออก	ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี	2561	

เติบโตมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์	ประกอบกับค่าเงินบาทที่เริ่มมีสเถียรภาพ

เพิ่มขึ้นจากฐานะทางการเงินของประเทศที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆ	ในกลุ่ม

ประเทศเกิดใหม่	แต่อย่างไรก็ตาม	ประเด็นเรื่องสงครามทางการค้าระว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังไม่มีความชัดเจน	การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐอเมริกา	และการลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Easing)	ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา	และธนาคารกลาง

ยุโรป	ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง	จึงท�าให้หุ้นไทย

ไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับ	1,750-1,800	จุดได้	จนกว่าปัจจัยกดดัน

ต่าง	ๆ	จะได้รับความชัดเจนมากขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	บลจ.ไทยพาณิชย์	ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อดัชนี	SET	

โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกภายในประเทศทั้งเศรษฐกิจไทยที่คาดว่ายัง

มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งจะได้รับปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	-	เดือนพฤษภาคม	ประกอบกับค่าเงิน

บาทไทยที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ	แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องติดตามอย่าง

ใกล้ชิดคือ	ประเด็นเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่อาจ

จะส่งผลกระทบในช่วงสั้น	การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและการ

ลดวงเงิน	QE

	 “บลจ.ไทยพาณิชย์	ยังคงแนะน�าให้ทยอยลงทุนในกองทุน	LTF	ในช่วง

ไตรมาสที่	4	ซึ่งหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมจากแรงซื้อ

กองทุน	LTF	และกองทุน	RMF	ในช่วงปลายปี	แทนที่จะลงทุนกระจุกตัวใน

ช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งท�าให้นักลงทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่

มีโอกาสปรับตัวขึ้นในช่วงปลายปี”	นายณรงค์ศักดิ์	กล่าว
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KBANK	ต้ัง	2	ฝ่ายใหม่	สร้างต�าแหน่งงาน	“Data	Alchemist”	

ดันใช้บิ๊กดาต้าหนุนธุรกิจ	หวังสร้างมูลค่าเพ่ิม	2	พันลบ.ในปีน้ี

 ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าสู่การ

เป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้า	ประกาศจัด

ตั้ง	2	ฝ่ายใหม่ดูแลการสร้างความสามารถด้าน	

Data	Analytics	ก�าหนดแผนสรรหาและพัฒนา

บุคลากรด้าน	Data	Alchemist	วางเป้าหมายสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล	เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ธนาคารไม่น้อยกว่า	2,000	ล้านบาท	

ในปีนี้

 นายพิพิธ เอนกนิธิ	กรรมการผู้จัดการ	
ธนาคารกสิกรไทย	เปิดเผยว่า	ปัจจุบันธนาคาร

กสิกรไทยมีบิ๊กดาต้า	เป็นข้อมูลเกี่ยวธุรกรรมการเงิน

ประเภทต่าง	ๆ	จ�านวนมหาศาล	และเพิ่มขึ้นตลอด

เวลา	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน�ามาศึกษาเพื่อเพิ่ม

ความเข้าใจลูกค้า	ตลอดจนใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์น�า

ไปสู่การพยากรณ์และน�าเสนอวิธีการใหม่	ๆ	ที่จะเอื้อ

ประโยชน์ต่อธุรกิจ	เพิ่มความสามารถการแข่งขัน	

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ	สร้างรายได้ให้แก่ธนาคาร

ในระยะยาว	และสามารถเพิ่มประสิทธิผลและลด

ต้นทุนการท�าธุรกิจได้	ดังนั้นธนาคารจึงจัดตั้ง	2	

ฝ่ายงานใหม่	ภายใต้สายงานบริหารยุทธศาสตร์

องค์การ	เพื่อสร้างความสามารถสูงสุดด้าน	Data	

Analytics	ให้กับองค์กร	ได้แก่

	 Enterprise	Data	Analytics	Department	

(EA)	เป็นศูนย์กลางดูแลการสร้างความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	(Analytics	Use	Case)	

ของธนาคาร	สรรหาและจัดสรรทรัพยากร	เพื่อ

สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล	ติดตามและขยายผล

ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ	(Business	Data	

Analytics)	อย่างแพร่หลายจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร	รวมทั้งมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาด้านการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งกับหน่วยงานของธนาคาร

และลูกค้าของธนาคาร	เพื่อสนับสนุนการวาง

กลยุทธ์ของธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

	 Digital	Lending	Department	(DL)	รับ

ผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากหลายฐาน

ข้อมูล	เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมกับ

ระดับความสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย	(Personalized	

Risk	Based	Pricing)	ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้าง

รายได้และประสิทธิผลให้ธนาคาร	พร้อมลดความ

เสี่ยงด้านเครดิต	ดูแลเรื่องการสร้างรูปแบบการ

ปล่อยสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล	(Digital	Lending	

Platform)	ให้เกิดการด�าเนินการเบ็ดเสร็จบนแอป

พลิเคชัน	K	PLUS	เพื่ออ�านวยความสะดวกและสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล	ซึ่งลูกค้า

สามารถทราบผลอนุมัติและได้รับเงินเข้าบัญชีภายใน	

1	นาที	รวมทั้งพัฒนาบริการ	Lending	Service	

Platform	เพื่อแสวงหารายได้จากช่องทางใหม่	ๆ	ให้

แก่ธนาคาร

	 นอกเหนือจากนั้น	ธนาคารมีแผนสรรหา	และ

พัฒนาบุคลากรด้าน	Data	Analytics	ให้มีการยก

ระดับงานด้านนี้ให้มีความพิเศษ	น่าสนใจ	และแตก

ต่างจากองค์กรอื่นๆ	โดยเพิ่มต�าแหน่งงาน	Data	

Alchemist	ที่เน้นการผสมสานการใช้บิ๊กดาต้า	เข้า

กับเทคนิค	Advanced	Analytics	ในการหาสูตรเพื่อ

ตอบโจทย์ธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ	โดยท�างาน

ร่วมกับหน่วยธุรกิจแบบไร้รอยต่อ	ภายใต้	Concept:	

Turning	Data	into	Gold;	the	Ultimate	of	

Advanced	Analytics	โดยมองว่าโอกาสและความ

ท้าทายทางธุรกิจที่ธนาคารเผชิญอยู่ในปัจจุบัน	เป็น

ช่วงเวลาที่ดีที่ให้บุคลากรด้าน	Data	Analytics	ของ

ประเทศได้เข้ามาเรียนรู้	พัฒนา	และเพิ่มขีดความ

สามารถของตัวเองแบบก้าวกระโดด	โดยธนาคาร

จะมีการปรับแผนการพัฒนาศักยภาพ	ตลอดจน

ดูแลการจัดการเรื่องการเติบโตทางอาชีพ	ให้มีความ

เข้มข้น	ชัดเจน	และเหมาะสมกับความสามารถของ

พนักงานกลุ่มนี้

	 ธนาคารกสิกรไทย	มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น

ธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล	(Data-Driven	

Bank)	ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการใช้

ข้อมูลเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ	(Data-Driven	

Culture)	โดยวางรากฐานส�าคัญ	4	ด้านให้เกิดขึ้นใน

ธนาคาร	ได้แก่

	 ด้าน	Data	สร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์เพื่อ

ให้เกิดข้อมูลหนึ่งเดียว	(Single	source	of	truth)	

พร้อมส่งเสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลแบบข้ามฝ่าย

งาน	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ข้อมูลในรูปแบบใหม่	ๆ	

โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าไว้

สูงสุด

	 ด้าน	Infrastructure	&	Tools	จัดเตรียม

ซอฟร์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่าง	ๆ	ที่

พร้อมตอบสนองการใช้งานของธุรกิจธนาคารในทุก

ระดับ

	 ด้าน	Talent	มีการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะ

พนักงานเป้าหมายทั้งธนาคารให้สามารถใช้งาน

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงได้	เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างประโยชน์แพร่กระจายในแต่ละหน่วยงานทั่วทั้ง

องค์กร	พร้อมจัดตั้ง	community	ของบุคลากรด้าน

ดาต้าเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างกัน

	 ด้าน	Process	สร้างกระบวนการท�างาน

ที่กระตุ้นให้เกิดการน�าดาต้ามาใช้งานจริง	(Use	

Cases)	ส่งสริมให้ฝ่ายงานต่าง	ๆ	มีการตั้งค�าถาม

ที่มีความหมาย	และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค�า

ตอบที่ช่วยตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจ	ทั้งในด้านการ

แก้ปัญหาและการสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่	ๆ

	 นายพิพิธ	กล่าวเสริมว่า	ภายใต้กลยุทธ์ที่วาง

ไว้	ธนาคารจะสามารถไปสู่	Data-Driven	Bank	ได้

อย่างสมบูรณ์และจะสร้างบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม	โดยตั้งเป้าหมายภายในปี	

2561	ธนาคารจะสามารถน�าฐานข้อมูลบิ๊กดาต้ามา

พัฒนาเป็นการใช้งานจริง	(Use	Cases)	ได้ไม่ต�่ากว่า	

400	กรณี	สร้างรายได้หรือลดต้นทุนให้แก่ธนาคาร

เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า	2,000	ล้านบาท	และภายในปี	

2563	จะใช้บิ๊กดาต้าสร้างรายได้หรือลดต้นทุนให้แก่

ธนาคาร	เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า	50%	ของทั้งหมด
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นความโดดเด่น	ความเป็นเอกเทศของตลาดหุ้น

ไทย	วานนี้	ถือว่า	เหนือความหมาย	หุ้นแคปใหญ่	แคปโต	มากันแบบจัดเต็มๆ	ไม่

สนใจ	ประเด็น	สหรัฐฯได้เรียกเก็บภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีน	2	แสนล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	อัตรา	10%	และปีหน้าจะเก็บภาษี	25%	จีน	จะตอบโต้อย่างใด	การเจรจา

จะเกิดขึ้นหรือไม่	

	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,744.42	จุด	เพิ่มขึ้น	26.03	จุด	หรือ	1.51%	

มูลค่าการซื้อขาย	79,655.82	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	4,853.97		

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	682.12	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ

ซื้อสุทธิ	1,497.43	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	7,033.52	ล้าน

บาท

	 กลุ่ม	NGO	พร้อมชาวบ้านได้ยื่น

ฟ้อง	GNP	ลูก	GUNKUL	และ

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	

(กกพ.)	ต่อศาลปกครองกลาง	เพื่อ

เรียกร้องค่าชดเชยในเรื่องที่โครงการ

พลังลม	GNP	ขนาด	60	เมกะวัตต์	

(MW)	ไม่ได้ประเมินรายงานผลก

ระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	

(EHlA)	รวมถึงติดตั้งเสากังหันไม่เป็น

ไปตามประกาศของ	กกพ.	ส่งผลให้

ชาวบ้านเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง	ฝั่งเจ๊โศภชา	หัวเรือใหญ่	GUNKUL	ก็

ออกมาชี้แจง	ยืนยัน	ทุกอย่าง	GNP	ในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าสราญลม

วินด์ฟาร์ม	ท�าถูกต้อง	ขอให้นักลงทุน	ผู้ถือหุ้นทุกคน	ทราบแล้วเปลี่ยน

	 เค.	ดับบลิว.	เม็ททัล	เวิร์ค	หรือ	KWM	ไอพีโอ	120	ล้านหุ้น	ก�าหนดราคา	

IPO	ที่	1.30	บาท/หุ้น	จอง	19-21	ก.ย.	เทรด	1	ต.ค.นี้	บล.เออีซี	เป็นแกนน�า

อันเดอร์ไรท์	ส่วนผู้ร่วมขายหุ้นหรือสหาย	นั่น	คือ	บริษัทหลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	

จ�ากัด	(มหาชน),	บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จ�ากัด	และบริษัทหลักทรัพย์	ยู

โอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

 SONIC	โรดโชว์ข้อมูลนักลงทุนหาดใหญ่-ขอนแก่น	ไปแล้ว	วันนี้ถึงคิว

ของนักลงทุนเชียงใหม่	ทั้ง	ดร.สันติสุข	โฆษิอาภานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

นางสาวกนกวรรณ	พิฤทธิ์บูรณะ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ.โซนิค	อิน

เตอร์เฟรท	หรือ	SONIC	หนึ่งในผู้น�าธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติ

กส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค	และนายรนัท	เลียวเลิศสกุลชัย	ผู้จัดการทั่วไป	

บริษัทแกรนด์ลิงค์	ลอจิสติกส์	จ�ากัด	ในเครือ	โซนิค	กรุ๊ป	พร้อมด้วย	นายเอกจักร	

บัวหภักดี	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แคปปิตอล	วัน	พาร์ทเนอร์	จ�ากัด	ในเครือ	

โกลเบล็ก	กรุ๊ป	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	ร่วมน�าเสนอข้อมูลและทิศทางการ

ด�าเนินงานของ	SONIC	เรียกว่า	จัดเต็ม	เนื่องในโอกาสที่	SONIC	น�าเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	(IPO)	จ�านวนไม่เกิน	150	ล้าน

หุ้น	ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	ในเร็วๆ	นี้	

 D	ไฟเขียวเพิ่มทุน	20	ล้านหุ้นขาย	PP	รองรับแผนขยายธุรกิจ-ดันรายได้ปี	

62	โตแตะ	1	พันลบ.	ราคาหุ้น	D	เปล่งประกายแสงสีเขียว	หลังจากเทรด	11	บวก

ลบ	มาอย่างยาวนาน

 SCB	ผนึกส.อ.ท.เตรียมวงเงินกว่า	6	พันลบ.	สนับสนุน	SME	ผลักดันผู้

ประกอบการทั่วประเทศจัดท�างบการเงินตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว

 EFORL - WCIH	ฟ้องเพิกถอนการท�านิติกรรมสัญญาขายสิทธิแฟรน

ไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ของ	วุฒิศักดิ์	คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป

 VNT	ระบุ	โครงการที่จะขยายก�าลังการผลิต	ที่มายตาพุต	อยู่ระหว่าง

ประชาพิจารณ์	-	จัดท�ารายได้	EHIA

	 ณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	ซีอีโอ	บลจ.ไทยพาณิชย์	ระบุ	จะเปิดขาย
กองทุน	SCBLTSET	มูลค่า	5	พันลบ.	18-24ก.ย.นี้	SCBLTSET	มีนโยบายการ

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(SET)	รวมถึงตราสารทุน	หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงผลตอบแทนของ

หุ้น	/คงเชียร์ทยอยลงทุนในกองทุน	LTF	ช่วง	Q4/61	ซึ่งหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นใน

ช่วงปลายเดือนธันวาคมจากแรงซื้อกองทุน	LTF	และกองทุน	RMF	ในช่วงปลายปี	

แทนที่จะลงทุนกระจุกตัวในช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งท�าให้นักลงทุนเสียโอกาสที่

จะได้รับผลตอบแทนที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นในช่วงปลายปี

เอกเทศ

บล.ธนชาต	:	SAWAD	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	46.00	บ.
บล.ธนชาต	:	TOP	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	73.00	บ.
บล.ธนชาต	:	SPRC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.40	บ.
บล.ธนชาต	:	IRPC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.20	บ.
บล.ธนชาต	:	ESSO	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.00	บ.	
บล.ธนชาต	:	Energy	Sector	แนะน�า	Neutral	เลือก	BANPU	เป็น	Top	Pick
บล.ธนชาต	:	BCP	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.00	บ.
บล.จีเอ็มโอ-แซด	คอม	:	SONIC	ราคาพื้นฐานปี	2562	ที่	3.10	บ.

					บล.เคทีบี	:	SONIC	ราคาพื้นฐานปี	2562	ที่	3.10	บ.
บล.โกลเบล็ก	:	SONIC	ราคาพื้นฐานปี	2562	ที่	3.14	บ.
บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	:	SONIC	ราคาพื้นฐานปี	2562	ที่	3.00	บ.	
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SAWAD	(ราคาปิด	46.25	บาท)	
:	เพิ่มทุน	PP	57	ล้านหุ้น	@	45	บาท
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PTTEP	(ราคาปิด	152	บาท)	
:	จับตาการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียม
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CENTEL	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	40.00	บ.	
บล.ฟิลลิป	:	RATCH	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	55.00	บ.	
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	PORT	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.60	บ.	
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เพชรรัตน์	เอกแสงกุล	ซื้อหุ้น	EASON	

เข้าพอร์ต	0.352%	รวมถือ	35.33%	1.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
ได้รับแบบ	รายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	อีซึ่น	เพ้นท์	(listed)	EASON	โดย	
เอกแสง	โฮลดิ้งส์	นางสาว	เพชรรัตน์	เอกแสงกุลซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	
14/09/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	0.352%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	35.33%	ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
ได้รับแบบ	รายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	(listed)	โดย	
บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จ�ากัดซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	
12/09/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-0.1713%	ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	4.8537%	ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

บลจ.กสิกรไทย	ปาดหุ้น	AP	ออก	0.1713%	
เหลือในมือ	4.8537%2.

3.
	 นายสวิจักร์	โลจายะ	ประธานกรรมการ	บริษัท	เอเวอร์แลนด์	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	EVER	เปิดเผยว่า	ขณะนี้โครงการแนวสูงย่านสนามบินน�้าทั้ง	3	
โครงการ"	เดอะ	โพลิแทน	ริฟ	"เดอะโพลิแทน	อควา	"และ"เดอะโพลิแทน	บรีซ	
"ยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้าในการเข้าชม	โดยโครงการเดอะโพลิแทน	บรีซ	
มูลค่าโครงการ	2,000	ล้านบาท	คาดจะเริ่มโอนภายในเดือนกันยายนนี้	มูลค่า	
300	-	400	ล้านบาท	จากยอดขายจ�านวน	130	-	150	ยูนิตจาก	ขณะที่โครงการ
ทั้งหมดมีกว่า500	ยูนิต	ทั้งนี้	ส่วนที่เหลือจะทยอยโอนไปถึงเดือนธันวาคม	2561	
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะสนับสนุน	และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว	จากปี
ก่อนอยู่ที่	704	ล้านบาท	และคาดว่าจะพลิกเป็นก�าไรจากปีก่อนที่ขาดทุน
	 "	ในปีนี้โครงการเดอะโพลิแทน	บรีซ	จะเป็นพระเอกในการท�าให้ผลประกอบ
การเราดีขึ้น	โดยในเดือนกันยายนนี้	น่าจะเห็นยอดโอนได้ราว	300	ล้านบาท	และ
ทยอยโอนเรื่อยๆ	ที่ผ่านมาการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า	เช่น	ห้องพรี่เมี่ยมราคา	
8	ล้านบาท	ขายได้กว่า	70%	และตอนนี้ทีมมาร์เก็ตติ้ง	EVER	เร่งการโอน	โดยการ
จัดโปรโมชั่น	แถมเฟอร์นิเจอร์	,	อยู่ฟรี	1	ปี	ฯลฯ	เป็นต้นเพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่ม	
ขณะที่แนวสูง"	เดอะ	โพลิแทน	ริฟ	"	และ"เดอะโพลิแทน	อควา	"	จะทยอยรับรู้
ปลายปีนี้	และปลายปีหน้าตามล�าดับ	"	นายสวิจักร์	กล่าว
	 นายสวิจักร์	กล่าวต่อว่า	นอกเหนือจากโครงการแนวสูงแล้ว	โครงการแนว
ราบภายใต้แบรนด์	"มายโฮมอเวนิว	"	ก็ให้ความส�าคัญ	เพื่อให้	EVER	มีความ
แข็งแกร่งและยั่งยืนในการสร้างรายได้ในอนาคตมากขึ้น	ซึ่งมายโฮมอเวนิว	ท�าเล
ย่านรามอินทรา-จตุโชติ	ราคา	3	ล้านกว่าบาท	ซึ่งเปิดขายในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายนที่ผ่านมา	ก็มีแนวโน้มที่จะโอนได้ภายในปลายปีนี้บางส่วน	นอกจากนี้อาจ
เห็นการเปิดโครงการแนวราบเพิ่มอีก	1	โครงการในช่วงสิ้นปี	ซึ่งถือว่าเปิดได้เร็ว
กว่าแผนที่ก�าหนดไว้จะเปิดในช่วงต้นปีหน้า

EVER	คึกประเดิมยอดโอนคอนโด

"โพลิแทน	บรีซ"	ก.ย.น้ี	

4.
	 พลต�ารวจเอก	สมชาย	วาณิชเสนี	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท	เอ็นอีพี	
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	NEP	เปิดเผยว่า	
นายวีร์	วรศักดิ์โยธิน	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ	โดยมีผลตั้งแต่วัน
ที่	17	กันยายน	2561	เป็นต้น	ไป	และ	บริษัทได้ประกาศแต่งตั้ง	นายนิพิฐ	อรุณ
วงษ์	ณ	อยุธยา	ด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการในระหว่างการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	ซึ่ง
คาดว่าจะใช้	ระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	17	กันยายน	2561	
เป็นต้นไป	

NEP	เผย	วีร์	วรศักดิ์โยธิน	ลาออกจากเอ็มด	ี	
ต้ัง	นิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา	รักษาการแทน	
มีผล	17	ก.ย.61	

	 นายอภิรักษ์	กาญจนคงคา	ผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยการ	บริษัท	อี	ฟอร์	แอล	
เอม	จ�ากัด	(มหาชน)	(EFORL)	เปิดเผยว่าด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ	บริษัท	อี	
ฟอร์	แอล	เอม	จ�ากัด	(มหาชน)	(EFORL)	และคณะกรรมการบริษัทบริษัท	ดับบ
ลิวซีไอ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(WCIH)	ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับการท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การท�านิติกรรมสัญญา	การท�าธุรกรรมทางการ
เงินของ	WCIH	และ	บริษัท	วุฒิศักดิ์	คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	(WCIG)	รวมถึง
บริษัทย่อยของกลุ่มวุฒิศักดิ์ทั้งหมด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ารายการขายสิทธิ
แฟรนไชส์ของ	WCIG	เนื่องจากเป็นรายการที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	
และเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนคณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้าด�ารงต�าแหน่ง	นั้น
	 หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว	คณะกรรมการบริษัท	EFORL	และ	
WCIH	มีมติอนุมัติให้ฟ้องเพิกถอนการท�านิติกรรมสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และ
สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ของบริษัท	วุฒิศักดิ์	คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	เป็นคดี
ดังต่อไปดังนี้
	 1)	คดีแพ่งหมายเลขที่	พ.2363/2561	บริษัท	อี	ฟอร์	แอล	เอม	จ�ากัด	
(มหาชน)	กับบริษัท	ดับบลิวซีไอ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นโจทก์ฟ้องเพิกถอน
นิติกรรมสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	โดยฟ้อง	บริษัท	
วุฒิศักดิ์	คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	เป็นจ�าเลยที่	1และ	บริษัท	ไฮ	เฮลธ์แคร์	
เซ็นเตอร์	จ�ากัด	เป็นจ�าเลยที่	2
	 2)	คดีแพ่งหมายเลขที่	พ.2364/2561	บริษัท	อี	ฟอร์	แอล	เอม	จ�ากัด	
(มหาชน)	กับบริษัท	ดับบลิวซีไอ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นโจทก์ฟ้องเพิกถอน
นิติกรรมสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	โดยฟ้อง	บริษัท	
วุฒิศักดิ์	คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	เป็นจ�าเลยที่	1และ	บริษัท	ดับบลิว	เวลเนส	
เวิลด์	จ�ากัด	จ�าเลยที่	2ทั้ง	2	คดีข้างต้น	ศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่	12	ธันวาคม	2561

5.
EFORL	-	WCIH	ฟ้องเพิกถอนการท�านิติกรรม

สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขาย

ทรัพย์สิน	ของ	วุฒิศักดิ์	คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป

6.
	 รศ.ดร.วิไลลักษณ์	สกุลภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	โปรเฟส
ชั่นแนล	เวสต์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	มหาชน	หรือ	PRO	เปิดเผยว่า	พลต�ารวจโท
ปิยะ	สอนตระกูล	ได้ขอลาออกจากการเป็นอิสระ	และประธานกรรมการธรรมาภิ
บาล	ของบริษัทฯ	และนายก�าพล	รุจิวิชชญ์	ได้ขอลาออกจากการเป็นประธาน
กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	และกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน	ของบริษัทฯ	เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัว	ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่	
17	กันยายน	2561	เป็นต้นไป

PRO	เผย	พลต�ารวจโทปิยะ	สอนตระกูล	ลาออกจาก	
กก.อิสระ	-	ปธ.กก.GC	/	ก�าพล	รุจิวิชชญ์	ลาออกจาก
ปธ.กก.	-	ปธ.กก.ตรวจสอบ	-	กก.อิสระ	-	กก.สรรหาฯ
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นางชวินดา	หาญรัตนกูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	KTAM	น�าทีมผู้บริหาร	ประกาศเข้า

ร่วม	“โครงการ	5	ขั้นมั่นใจลงทุน”	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ด้วยการให้บริการออกแบบการลงทุน

เพื่อเป็นตัวช่วยส�าคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเพื่อ

ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTG	ร่วม

แชร์ประสบการณ์ในงาน	Exclusive	Dinner	Talk	The	Sales	Master		

หัวข้อ“คนเล็ก	เวทียักษ์”	ผู้ฝ่าวิกฤต	หนี้พันล้าน	สู่เส้นทางความส�าเร็จ	

โดยมี	ดร.ชัยพัชร์	เลิศรักษ์ทวีกุล	ผู้อ�านวยการ	สถาบันฝึกอบรมดีวัน	ที่

ปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์องค์กร	ให้การต้อนรับ	ณ	โรงแรม	ชาเทรียม	

เรสซิเดนซ์	สาธร	กรุงเทพฯ	เมื่อเร็วๆ	นี้

บลจ.กรุงไทย	ลุยโครงการ	5	ขั้นมั่นใจลงทุน	

ของก.ล.ต.

“PTG”แชร์ประสบการณ์	ในงาน	Exclusive	Dinner	
Talk	The	Sales	Master		

1.
2.
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คุณจตุรงค์	ศรีกุลเรืองโรจน์	(แถวหน้าที่	5	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร,	คุณวิบูลย์	พจนาลัย	(แถวหน้าที่	4	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่

การเงินบมจ.ไทย	อิงเกอร์	โฮลดิ้ง	(TIGER)	พร้อมคณะผู้บริหาร	

และคุณรัฐชัย	ธีระธนาวัฒน์	(แถวหลังที่	3	จากขวา)	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารสายงานวาณิชธนกิจ	-	ด้านตลาดทุน	บมจ.บล.	เคทีบี	

(ประเทศไทย)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ	"TIGER"	ซึ่งมีแผนที่

จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)	จ�านวน	

122,280,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	(พาร์)	หุ้นละ	0.50	บาท	และคาดว่าจะ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ภายในปี	2561	นี้

พฤกษาผู้น�าอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย	คว้ารางวัลการัน

ตีคุณภาพในงาน	PropertyGuru	Thailand	Property	Awards	2018	

จ�านวน	2	โครงการ	คือ	โครงการ	“เดอะ	รีเซิร์ฟ	สาทร”	ได้รับรางวัล	Best	

Luxury	Condo	Development	และโครงการ	“แชปเตอร์วัน	อีโค	รัชดา	-	

ห้วยขวาง”	ได้รับรางวัล	Best	Affordable	Condo	Development	โดยมี

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก	คุณภาพการ

ก่อสร้าง	แนวคิดการออกแบบ	การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย	

สิ่งอ�านวยความสะดวก	และความคุ้มค่าของโครงการ

“TIGER”	หุ้นน้องใหม่	น�าเสนอข้อมูลต่อนักวิเคราะห์

พฤกษาคว้า	2	รางวัลการันตีคุณภาพโครงการพรีเมียม	

PropertyGuru	Thailand	Property	Awards	2018

3.
4.
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